



## All about talk

**\*\*** วันก่อนไปงานเปิดตัว “MY STORAGE” ผู้ให้บริการธุรกิจสถานที่เก็บสินค้า ซึ่งเปิดให้บริการแหล่งแรก ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ปาตอง ภูเก็ต งานนั้นนอกจากจะได้ข่าว “MY STORAGE” แล้ว “**ประวิช จรรยาสิทธิกุล**” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ยังได้เล่าถึงวิกฤตการณ์เมืองที่ผ่านมามาว่าส่งผลกระทบต่อจังซีลอนยังไง ฟังแล้วก็น่าเห็นใจ เพราะไตรมาสแรกการท่องเที่ยวดีมาก พอมาถึงเดือนวิกฤตจังซีลอนก็ได้รับผลกระทบไปพร้อมๆ กัน

**\*\*** งานนี้ “**ประวิช**” เลย์พูดแบบแซวๆ ว่า ถ้าเดือนเมษายน-พฤษภาคมปีหน้ายังมีอีเวนต์แบบนี้ ต่อไปก็ปิดประเทศไปเลย ช่วง 2 เดือนนี้ทุกคนไม่ต้องทำงาน แต่ก็นับว่าเป็นโชคดีของจังซีลอนในช่วงเกิดอีเวนต์เป็นช่วงโลว์ซีซั่นของภูเก็ตพอดี และยังโชคดีอีกต่อตรงที่ปีนี้เทศกาลคือตลอดมาเร็ว คือวันที่ 11 สิงหาคม เริ่มเทศกาลคือตลอดแล้ว ทำให้นักท่องเที่ยวจะวันออกกลางมาเที่ยวไทยเร็วขึ้น เลยช่วยจังซีลอนไว้มาก งานนี้ “**ประวิช**” ขอขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เขารอดมาได้

**\*\*** แต่ 6 เดือนหลังจากนี้ต้องช่วยกันลุ้นว่าไม่ให้บ้านเมืองมีปัญหา ซึ่ง “**ประวิช**” คาดการณ์ว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป้ารายได้ของจังซีลอนถึงสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ 500 ล้านบาทเหมือนที่เคยตั้งไว้ หรือเติบโตจากปีที่ผ่านมากกว่า 10%

**\*\*** ผ่านข่าวร้ายไปหมดแล้ว “**ประวิช**” ยังมีข่าวดีอีกเรื่องสำหรับคนที่ต้องการไปพักผ่อนที่ภูเก็ต แต่ไม่อยากเสียค่าห้องพักแพง เพราะที่จังซีลอนกำลังจะเปิดโรงแรมราคาถูก หลังจากที่มีโรงแรมมิลเลนเนียม รีสอร์ท ปาตอง ระดับ 5 ดาวแล้ว 1 แห่ง ก็จะเปิดโรงแรมห้องพักราคาถูกอีกหนึ่งแห่งเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า นอกจากนี้ จะเปิดบูติกโฮเต็ลอีก 68 ห้อง โรงแรมนี้บริหารโดยคนไทย ไว้เปิดตัวเมื่อไหร่จะมาเล่าให้ฟัง

**\*\*** มาดูกันที่ภาคอีสาน “**ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์**” จังหวัดอุดรธานี จัดงาน “**ชวน ชิม ซอป**” ตลอดเดือนสิงหาคม โดยวันที่ 19-22 สิงหาคม จัดงาน “**เทศกาลรวมของอร่อยเมืองอุดร**” ที่ยูดี ทาวน์ ฟู้ด แฟร์ บริเวณซอย 5 ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ และ 27-29 สิงหาคม จัดงาน “**มหกรรมเที่ยวไทย 5 ภาค**” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี งานนี้จะรวบรวมสินค้าและแพคเกจทัวร์ราคาพิเศษ จากบริษัททัวร์ โรงแรม ร้านอาหาร สินค้า OTOP จาก 5 ภูมิภาคมาจัดแสดงในบริเวณยูดีฮอลล์ งานนี้ใครว่างอย่าลืมนะไปชมกันด้วย 